

ทูตเยอรมันหลงเสน่ห์สยามเมืองยิ้ม

ชื่นชมการบริหารงานมพล.

เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาและกงสุลสหพันธรัฐเยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมพล.



ประจำวันที่ ๑-๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาและกงสุลสหพันธรัฐเยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมพล. โดยรศ.ดร.วันชัย ได้ชี้แจงถึงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งมพล. ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ ที่มีอายุดำเนินการเพียง 7 ปี โดยขณะนี้มมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอก ประมาณ 6,500 คน ใน 8 สำนักวิชา ซึ่งเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมัน ประจำประเทศไทยได้ให้ความสนใจถึงการบริหารงานของ มพล.ที่มีความเจริญเติบโตที่รวดเร็วรวมทั้งทัศนียภาพที่สวยงามของมพล. นอกจากนี้ยังได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษามพล. ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษา นานาชาติที่เข้ามาเรียน ที่มพล. ประกอบด้วย จีน ลาว กัมพูชา เกาหลี ภูฏาน รวมถึงเยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่มาจ.เชียงใหม่ เนื่องจากได้ดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูต สหพันธรัฐ เยอรมันประจำ

ประเทศไทยเพียง 10 เดือน ซึ่งก่อนหน้านี้ประจำอยู่ที่ปาลาสส์โคห์น และก่อน ที่รับทราบว่าจะได้ย้ายมา ประจำที่ประเทศไทย ก็รู้สึกดีเพราะเคยได้ยินว่าเป็นสยามเมืองยิ้ม ซึ่งมีเมื่อถึงก็รู้สึกดี เป็นพิเศษเมื่อได้พบเห็นความเป็น สยามเมืองยิ้มสัมผัสกับกล่าวขวัญดังกล่าวเนื่องจากค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับผู้คน ที่ ปาลาสส์โคห์นที่ดูซีเรียสแต่ก็มีความเป็นมิตร เช่นกัน "ผมต้องการที่จะเรียนรู้ความเป็นไทย ทั้งด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นไทย สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งก็เหมือนกับนักศึกษา ต่างชาติที่มาอยู่ที่นี่ก็ต้องเรียนรู้ความเป็นไทย เพราะการได้รู้จักกันที่ลึกซึ้งย่อมส่งผลดีต่อการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการท่องเที่ยวและผมรู้สึก ประทับใจที่เห็นคนไทยในหลายองค์กร สามารถพูดภาษาเยอรมันได้ดีทีเดียว ส่วนนโยบายด้านการศึกษาเป็น สิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่ยอมรับว่าเวลานี้แม้แต่ เยอรมัน และบางประเทศในแถบยุโรป การสนับสนุนด้านการศึกษาก็จะน้อยลง ขณะที่ระดับการศึกษาในประเทศไทยมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นและชื่นชมการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยง ไปถึงกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรก็ตามการศึกษาของเยอรมันมีหลายโปรแกรมที่น่าสนใจ ทั้งนี้จะพยายามศึกษาข้อมูลการศึกษาในประเทศไทยให้มากขึ้นเพื่อความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษารวมถึงทุน การศึกษาและพร้อมที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ กับผู้บริหารและ นักศึกษามพล.อีก